

Ngày 01/05/2013

### **Kiyomizu dera (Higashiyama district) ; Gion**

Kiyomizudera (清水寺, "đền nước tinh khiết") là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Nó được thành lập năm 780 trên thác nước Otowa trong rừng đồi phía đông của Kyoto, và nguồn gốc tên từ nước tinh khiết của mùa thu. Ngôi đền ban đầu liên quan đến giáo phái Hosso, một trong những trường phái lâu đời nhất trong Phật giáo Nhật Bản, nhưng hình thành của Hosso phái Kita vào năm 1965. Năm 1994, chùa được thêm vào danh sách của UNESCO di sản thế giới.

Kiyomizudera được biết đến với sân khấu bằng gỗ của nó nhô ra khỏi hội trường chính của nó, 13 mét trên sườn đồi bên dưới .

Đến Kiyomizudera thì phải biết Higashiyama district , nằm trên đường đến Kiyomizudera .

Quận Higashiyama dọc theo sườn núi thấp ở phía đông núi Kyoto là một trong những bảo tồn khu di tích lịch sử tốt nhất của thành phố ,đặc biệt là giữa Kiyomizudera và Yasaka, nơi đường hẹp, các tòa nhà bằng gỗ và cửa hàng thương gia truyền thống gọi một cảm giác của thủ đô cũ

Các đường phố trong Higashiyama được lót bởi các cửa hàng nhỏ, quán cà phê và nhà hàng đã được phục vụ cho khách du lịch và khách hành hương trong nhiều thế kỷ. Các doanh nghiệp giữ lại thiết kế truyền thống của họ, mặc dù nhiều người đã được đổi mới trong những năm qua, và họ tiếp tục phục vụ khách hàng ngày hôm nay, bán đặc sản địa phương như đồ gốm Kiyomizu-yaki, đồ ngọt, dưa chua, đồ thủ công và đồ lưu niệm khác.

Trên đường đến kiyomizu dera





sương nhá, 4 nàng một lúc



















Gion (祇園) là huyện geisha nổi tiếng nhất của Kyoto, nằm trên đại lộ Shijo giữa Yasaka ở phía đông và sông Kamo ở phía tây. Nó được làm đầy với các cửa hàng, nhà hàng và ochaya (phòng trà), nơi geiko (Kyoto phương ngữ cho geisha) và maiko (geiko học nghề) giải trí.

Gion thu hút khách du lịch với sự tập trung cao của các nhà thương gia Machiya gỗ truyền thống, những ngôi nhà được xây dựng với mặt tiền hẹp chỉ rộng 5-6 mét, nhưng mở rộng lên đến hai mươi mét từ đường phố.

Các khu vực phổ biến nhất của Gion là Hanami-koji đường từ đại lộ Shijo Đền Kenninji. Một nơi tốt đẹp (và đắt tiền) để ăn cơm trưa, đường phố và ngõ hẻm ở thành của nó được lót bằng bảo quản nhà Machiya nhiều trong số đó bây giờ hoạt động như nhà hàng, phục vụ theo phong cách Kyoto kaiseki ryori (haute ẩm thực Nhật Bản) và các loại món ăn địa

phương và quốc tế.

